
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2024, miðvikudaginn 21. febrúar var haldinn 421. fundur samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14 og hófst kl. 08:05. Mættir:  
Þorvaldur Daníelsson formaður,  Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Andri Steinn 
Hilmarsson Kópavogi, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi og Bjarni Theódór Bjarnason 
Garðabæ. Jafnframt: Eiríkur Björn Björgvinsson sviðsstjóri, Einar Bjarnason Bláfjöllum, Einar 
K Stefánsson VSÓ og Helga Björnsdóttir verkefnastjóri sem ritaði fundargerð. Magnús 
Árnason forstöðumaður skíðasvæðanna og Andrés B Andreasen fjármálastjóri taka sæti á 
fundinum með rafrænum  hætti. 
 

Þetta gerðist: 
 

1.  Fram fer kynning á áhættumati Bláfjallasvæðisins. 
 

Kristín Jónsdóttir deildarstjóri eldvirkni, jarðskjálfta og jarðhnik hjá Veðurstofu Íslands og 
Benedikt Halldórsson fagstjóri jarðskjálftavár hjá Veðurstofu Íslands taka sæti á 
fundinum undir þessum lið. Harpa Grímsdóttir deildarstjóri ofanflóða frá Veðurstofu 
Íslands tekur sæti á fundinum undir þessum lið ásamt Páli B Guðmundssyni SSH með 
rafrænum hætti.   

 
- kl. 08:20 tekur Sævar Birgisson Mosfellsbæ sæti á fundinum. 
 
2. Lögð fram fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í borgarráði 11. janúar 2024 um 

gjaldtöku á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins.  MSS24010111 
 Vísað til afgreiðslu sviðsstjóra og formanns. 
 
3. Lögð fram drög að rekstrarniðurstöðu skíðasvæðanna 2023.  Jafnfram lagt fram 

tæknilegt og fjárhagslegt skilamat á snjóframleiðslu og nýjum lyftum í Bláfjöllum dags. 7. 
febrúar 2024 frá VSÓ Ráðgjöf. 

 
- kl. 09:30 víkur Kristín María Thorodssen af fundi.  
- kl. 09:50 víkur Einar K. Stefánsson af fundi. 
 
4. Lagt fram minnisblað forstöðumanns dags. 16. febrúar 2023 um stöðuna í fjöllunum. 

 
Fundi slitið kl. 10:00 

 
Þorvaldur Daníelsson 

 
Bjarni Theódór Bjarnason Magnús Örn Guðmundsson 
Sævar Birgisson Andri Steinn Hilmarsson 


